



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่องรับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยรับสมัคร ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรองตนเองในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๑ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จะดำเนินการคัดเลือก
โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ๓ ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จะประกาศผลการคัดเลือก ฯ
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และ
ทางเว็บไซต์ <http://www.sesao2.go.th/>

๔. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

๔.๑ บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
(ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและปรากฏ ชื่อตัว - ชื่อสกุล มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจน
นำมาแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบเพื่อเข้าห้องสอบเท่านั้น หากไม่นำมาแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หลัจากสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ต้องนำ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล มาแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบเพื่อเข้าห้องสอบด้วย

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

/๖. ผู้เข้าสอบ...

๖. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและเหมาะสมกับสถานที่สอบ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อสูทหรือเสื้อคลุม กระโปรงหรือกางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบหรือ รองเท้าแตะ ของประดับที่มีค่า เช่น สร้อย แหวน กำไลข้อมือ ต่างหู เข็มขัด นาฬิกาทุกชนิดเข้าห้องสอบ)

๗. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ ผู้เข้าสอบ ที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นผู้มีอาการต้องสงสัย ขอให้แจ้งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ โดยด่วน

๘. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมิน (การสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และจะประกาศผลการคัดเลือกแยกตามสาขาวิชาเอก

๙. การประกาศผลการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ที่สอบได้ แยกวิชาเอกตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และทางเว็บไซต์ <http://www.sesao2.go.th/> โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ใช้ประกาศผลการคัดเลือก ฯ เป็นหนังสือเรียก รายงานตัว จึงให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบการประกาศผลการคัดเลือก ฯ

๑๐. หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษายุทธศาสตร์การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอน คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

หากปรากฏว่า ในการดำเนินการคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
วิชาเอก คณิตศาสตร์			คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ๓ ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๑	๑๘๕๑๐๑	นายพนา สมใจ	
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)			
๑	๑๘๕๒๐๑	นางสาวพัชริดา นาเมืองรักษ์	
๒	๑๘๕๒๐๒	นายอชิตะ มะลูลีม	
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ			
๑	๑๘๕๓๐๑	นางสาวดวงกมล แซ่มชื่น	
๒	๑๘๕๓๐๒	นางสาวจิตรทิภา กิจเฮง	
วิชาเอก สังคมศึกษา			
๑	๑๘๕๔๐๑	นางสวานันทวัน ศรีทอง	
๒	๑๘๕๔๐๒	นางสาวขวัญจิรา แนนอุดร	
๓	๑๘๕๔๐๓	นางสาวกชพร รุจิธนพานิช	
วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว			
๑	๑๘๕๕๐๑	นางสาววรรณภา ชมสุรินทร์	
๒	๑๘๕๕๐๒	นางสาวกัญญาภรณ์ รุ่งเรืองวานิช	

